

# M.B.A. สมุทรสาคร จัดโครงการ “สานฝันปันรัก”



รองศาสตราจารย์สมพล พุ่งหว่า ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะนักศึกษาปริญญาโท มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนวัดบางลำภู จำนวน 219,271 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน ชุดเครื่องนอน ข้าวสารและอาหารแห้ง ฯลฯ ตามโครงการ “สานฝันปันรัก” โดยมี นายตรีศุล พงษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลำภู เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนวัดบางลำภู ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

**ร.ศ.สมพล พุ่งหว่า** กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อหาเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างอนาคตเด็กไทยให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะนักศึกษายังได้ช่วยกันมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่นักเรียน รวมทั้งได้ช่วยกันทาสีและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่เก่าให้ใหม่ยิ่งขึ้นและใช้งานได้จริง ท้ายนี้ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่ช่วยกันจัดทำสื่อ “สานฝันปันรัก” ออกจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุน และช่วยกันจัดโครงการครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี อีกทั้งขอบคุณผู้แทนจากธนาคารออมสิน ภาค 4 ที่สนับสนุนของที่ระลึกร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย



ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี อาจารย์สมพิศ วีระณะ ศิษย์เก่า ม.รามคำแหง รุ่นที่ 1 อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีไหว้ครูซึ่งมีทั้งศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเข้าร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ ห้องสโมสรอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

## RU BAND MUSIC ARMY กองพลดนตรี 428



ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU BAND) จัดการแสดงดนตรีเพื่อถักนักร้องนักร้อง ประจำปี 2557 ในชื่อ “RU BAND MUSIC ARMY กองพลดนตรี 428” ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีรุ่นพี่ RU BAND คุณกฤษณะ ศรีดี ครูสอนร้องเพลงประจำที่ Singing Gallery by KruJack, คุณพีรญา พลาปุณยชิป นักร้องอาชีพ และคุณปารมี มีแสง อาชีพอิสระ เป็นกรรมการในการตัดสินคัดเลือกนักร้องในครั้งนี้

### ม.ร. รับนักศึกษา (ต่อจากหน้า 1)

กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00 - 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.  
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,000.- บาท (แบ่งชำระ 8 งวด) ศึกษาจน ฅ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสามารถกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา(กรอ.) ได้ คัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ - 31 ตุลาคม 2557 ที่สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 089-207-0519, 094-249-6399 หรือที่ [www.bba-logistics.ru.ac.th](http://www.bba-logistics.ru.ac.th)

### ทุกภาคส่วนผนึกกำลังฯ (ต่อจากหน้า 4)

หากมีกิจกรรมนี้บ่อยจะช่วยลดปัญหา และนักศึกษา ก็จะปลอดภัยมากขึ้น

“การดำเนินงานของคสช.ช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อมาร่วมประสานในกิจกรรมครั้งนี้ น่าจะช่วยให้ชุมชนย่านรามคำแหงบางนามีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ควรเลือกหอพักที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีศิษย์การ์ดจะช่วยให้ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่ง”



**ร.ท.ประยูร ปลั่งไธม**  
รองผอ.ร้อย ค.หนัก ม.1 รว. ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผบ.ร้อย รส.ม.1.รักษาพระองค์ กล่าวว่า กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในเขต ประเวศและสวนหลวง ในนามของคสช. รู้สึกยินดีที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับรามคำแหงในครั้งนี้ โดยนำ วงดนตรีมาแสดง มีหน่วยแพทย์ทันตกรรมจากกรมแพทย์ทหารบก หน่วยฝึ่งเข้ม หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎมาให้บริการ

“ทหารยินดีดูแลและให้ความปลอดภัยกับประชาชน ดีใจที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม และสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ปัจจุบันกรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ในเขตประเวศและสวนหลวงมีนโยบายในการส่งกำลังพลเข้าไปสอบถามปัญหาของประชาชนในชุมชน หากมีสิ่งใดที่แก้ไขได้ทันทีจะดำเนินการหรือประสานไปยังหน่วยงานอื่น พร้อมติดตามงานจนแก้ปัญหาสำเร็จ เมื่อรามคำแหงจัดงานจึงเหมือนเป็นงานในหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ควรจัดต่อเนื่อง ทหารพร้อมเป็นกำลังสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ทั้งการดำเนินงานอย่างจริงจัง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”



**จ.ส.อ.เด่นชัย ดินาน**  
นายสิบพันตกรรม กรมแพทย์ทหารบก (กองทันตแพทย์) กล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามัคคีของชุมชน ผู้มาร่วมงานจะได้ตระหนักในการระวังภัยที่อาจเกิดขึ้น แม้ในวันนี้จะเป็นการร่วมงานกับ ม.ร.เป็นครั้งแรก มีผู้มาร่วมงานและใช้บริการด้านทันตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยหวังว่าเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

## ปัจฉิมนิเทศ

โครงการศึกษาสาตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รุ่นที่ 69 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ และจังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 69 โดยโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นโครงการสำคัญที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องตามหลักสูตรที่กำหนด และให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

